



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
เรื่อง บัญชีผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (รอบที่ ๒)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ ได้มีมติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (รอบที่ ๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จะดำเนินการจัดส่งคำสั่งย้ายไปยังต้นสังกัดเดิม ให้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. กำหนด กรณีหากได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งไปแล้ว หากตรวจสอบภายหลังว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จะไม่ได้รับการย้ายและแต่งตั้งหรือหากได้รับการย้ายและแต่งตั้งไปแล้วจะถูกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง โดยจะเรียกข้อเท็จจริงใด ๆ มิได้ ในกรณีผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายรายใด ปลอมแปลงเอกสารหลักฐานหรือยื่นเอกสารอันเป็นเท็จนั้น จะถูกดำเนินการทางวินัยและอาญาต่อไปด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

บัญชีผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (รอบที่ ๒)

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

(โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖)

ที่	ตำแหน่งว่าง		พิจารณาปรับย้าย			
	โรงเรียน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	วิชาเอก	ครู/โรงเรียน	สังกัด
๑	เบญจมาชชุติศ จังหวัดปัตตานี	๒๐๘๙๕	นายวาริช เจาะอาแว	ศศ.บ./ภาษาอังกฤษ ศศ.ม./ภาษาศาสตร์ประยุกต์ฯ	ครู/บ้านบางมะรวด	สพป.ปัตตานี เขต ๑
๒	สายบุรี “แจ้งประชาคาร”	๒๐๕๙๒	นางสาวรุภาเยะ เจ๊ะมิง	กศ.บ./คณิตศาสตร์	ครู/เกาะยาววิทยา	สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง
๓	เดชะปัตตยานุกูล	๒๐๕๔๐	นายวรวุฒิ แต่หละ	กศ.บ./คณิตศาสตร์	ครู/หาดใหญ่ รัฐประชาสรรค์	สพม.สงขลา สตูล
๔	เดชะปัตตยานุกูล	๒๕๙๑๖	นางสาวกฤษิเษะ แอแร อัลยุฟรี	วท.บ.(ศษ.)/คณิตศาสตร์	ครู/คูเต่าวิทยา	สพม.สงขลา สตูล
๕	เดชะปัตตยานุกูล	๓๑๓๖๗	นางสาวปาตีฮะ ยะโกะ	ค.บ./ภาษาอังกฤษ	ครู/ปากเกร็ด	สพม.นนทบุรี
๖	เดชะปัตตยานุกูล	๒๐๕๓๘	นางสาวรายหานะห์ อีสอ	วท.บ.(ศษ.)/วิทยาศาสตร์ทั่วไป	ครู/นราธิวาส	สพม.นราธิวาส
๗	ราชมนูรังสฤษฏ์	๒๐๕๗๗	นางธนาวดี สุวรรณรัตน์ (ย้ายกรณีพิเศษ)	วท.บ.(ศษ.)/เคมี	ครู/เมืองกระบี่	สพม.ตรัง กระบี่